

[THỂ THAO](#)[ĐÔ THỊ](#)[BẠN ĐỌC](#)[TIN ĐỌC
QUYỀN](#)[DÀNH CHO
BẠN](#)[TIỆN ÍCH](#)[CHUYÊN
MỤC](#)[0982.000.333](#)[ĐĂNG NHẬP](#)[Bài viết](#)

Hồ Chí Minh 27-35°C

PHÁP LUẬT

Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty TNHH Luật...' hoàn toàn khác nhau



Theo dõi BÁO PHÁP LUẬT TPHCM
Google News

4 giờ trước | QUỲNH LINH

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp được đăng ký hoạt động với tên gọi của doanh nghiệp có từ, cụm từ: “Luật...”; “Tư vấn luật...” nhưng không phải công ty luật, không có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý nên gây nhầm lẫn, hiểu lầm.

Nhìn tên gọi, tưởng công ty luật nhưng hóa ra lại không phải - điều này không hiếm gặp. Trên thực tế, nhiều người hay bị nhầm lẫn giữa hai kiểu **doanh nghiệp** có tên gọi là Công ty TNHH Luật... và Công ty luật TNHH....

Và dù vô tình hay cố ý thì những cái tên như vậy đã khiến rất nhiều người hiểu sai về chứng năng của doanh nghiệp rồi đặt niềm tin sai chỗ, thậm chí điều đứng vì chọn nhầm đối tác khi ký hợp đồng dịch vụ **pháp lý**.

Vậy thì làm sao để không nhầm lẫn, Công ty luật TNHH... và Công ty TNHH Luật... đâu mới là công ty luật "real", có các chức năng về tố tụng, **tư vấn** pháp lý...





Giải đáp vấn đề trên, Luật sư Nguyễn Thị Trúc, [Đoàn Luật sư TP.HCM](#) cho biết, theo quy định pháp luật hiện hành đối với ngành nghề kinh doanh là tham gia tổ tụng, đại diện ngoài tổ tụng, tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý thì doanh nghiệp phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Luật sư và thực hiện đăng ký tại Sở Tư pháp.

Cùng với đó, khoản 5 Điều 34 Luật Luật sư quy định, tên của công ty luật phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách TNHH”. Và khi đặt tên không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, [văn hóa](#), đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Như vậy, một công ty luật có chức năng tư vấn pháp lý, ký hợp đồng dịch vụ pháp lý... phải có tên gọi theo công thức: Công ty luật + loại hình công ty (TNHH/hợp danh) + tên riêng. Ví dụ: Công ty luật TNHH ABC; Công ty luật hợp danh XYZ...

Vậy còn Công ty TNHH Luật... là gì?

Công ty TNHH Luật... là một loại hình doanh nghiệp bình thường, chữ "Luật" trong "Công ty TNHH Luật ABC" được tính là tên riêng của doanh nghiệp đó, nghĩa là công ty đó có tên là "Luật ABC", đây không phải là tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng luật sư, công ty luật), người đại diện có thể là luật sư hoặc không.

Đáng chú ý, nếu "Công ty luật" phải đảm bảo theo điều kiện quy định tại Luật Luật sư, thì một công ty thông thường là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

"Công ty có tên gọi là theo cấu trúc "Công ty TNHH luật + Tên riêng" không phải là tổ chức hành nghề luật sư, không có chức năng cung cấp các dịch vụ pháp lý như tư vấn, tổ tụng...", LS Trúc nói.





LS Nguyễn Thị Trúc, Đoàn LS TP.HCM. Ảnh: LHLegal

Phân biệt qua cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động

Cũng theo LS Trúc, mọi người cũng có thể nhận diện công ty luật thông qua thông tin thể hiện trên giấy phép của cấp có thẩm quyền.

Đối với công ty luật: Giấy phép đăng ký hoạt động được cấp bởi Sở Tư pháp, được phép tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý thực hiện bởi các luật sư.

Đối với công ty thông thường: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp về hoạt động dịch vụ chỉ có thể tư vấn các dịch vụ pháp lý thực hiện các thủ tục hành chính, không được tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp



Địa phương len lỏi cầm dao

Ngày 15 -1, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã có công văn cho biết, Sở Tư pháp nhận được nhiều đơn, thư phản ánh, tố cáo có nội dung liên quan đến các cá nhân, tổ chức có hành vi giả mạo luật sư, tổ chức hành nghề luật sư để hoạt động tư vấn pháp luật, đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng nhằm lừa dối người dân để thực hiện các hành vi trục lợi.

Sở KH&ĐT tỉnh cũng thông tin hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều Doanh nghiệp được đăng ký hoạt động với tên gọi của doanh nghiệp có từ, cụm từ: “Luật...”; “**Tư vấn luật...**” nhưng không có chức năng, không hành nghề luật sư nên gây nhầm lẫn, hiểu lầm.

Việc này làm cho công tác **quản lý** nhà nước đối với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại Đồng Nai rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân, doanh nghiệp.

Vì vậy, Sở Tư pháp thông tin rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị và người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ pháp lý tại các tổ chức hành nghề luật sư phù hợp tránh phát sinh trường hợp bị lừa dối.